

เห็นไหม คนไทยนะดีแค่ไหน

นำเสนอเมื่อ : 9 ก.พ. 2552

ผมทำงานธนาคาร เจอลูกค้าคนไทยทุกวัน บ่นกันทุกวัน เศรษฐกิจไม่โต ทุ้ออะไรก็ขายยากลำบาก เก็บเงินก็ได้นิดเดียว เลuhn ขาดทุนมากกว่าได้กำไร กองทุนก็ไวใจไม่ได้ BE (Bill of Exchange) ก็ไม่ค้ำประกันเงินฝาก ดูเหมือนอะไรก็เลวร้ายไปหมด

เพื่อนผมไปต่างประเทศเป็นประจำ เจอกันบ่นให้ฟัง สิงคโปร์พี่ เจียบมาก ค้าขายเจียบจริงๆ เพื่อนผมคนนี้มีบ้านอยู่ที่สิงคโปร์ ภรรยาและลูกก็อยู่ที่สิงคโปร์ อยู่ที่นี่ขาวนี้พอเชื่อถือได้ กองทุนเทมาเส็ก ขาดทุนเยอะจริงๆ ผู้บริหารผู้หญิงที่มีเสนกับนักการเมือง ลากออกไปแล้ว จางฝรั่งมาบริหารแทน คนสิงคโปร์มี 5 ล้านคน เป็นคนต่างชาติเสีย 1 ใน 3 คนต่างชาติ หลายคนตกงานกระทันหัน

ผมรู้จักคนญี่ปุ่นหลายคน ด้วยกับผมแต่เรื่อง เศรษฐกิจที่ japan ตัวเลขตกมากจ รายได้หายไปมากกว่า 50-70% คนแก่ของญี่ปุ่น ไม่ยอมใช้เงิน ทำให้เงินไม่หมุนเวียนในระบบ ภาษีก็ได้น้อยลง คนแก่ๆ ในญี่ปุ่น เตรียมมาอยู่เมืองไทยหลายคน เพราะได้ข่าวว่า ที่ญี่ปุ่นมีการส่งสอนกันไว้ว่า อยู่เมืองไทยไม่อดตายหรอก ผมได้ยินแล้ว อึ้ง จริงๆ เมืองไทยอากาศดี ไม่นหนาว คนแก่ไม่เหมาะกับอากาศเย็นจัด เกษียณแล้วจะมาอยู่เมืองไทย ผมเคยมีเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกัน เขาบอกว่า อายุ 50 ปี อยู่ญี่ปุ่นไม่มีงานทำแล้ว ต้องขอมายู่เมืองไทย มีสวัสดิการดี มีบ้าน condo มีรถขับ ดี golf สบายกว่าญี่ปุ่นมาก

ฝรั่ง American หลายคนมาอยู่เมืองไทยหลังเกษียณ เนื่องจากอยู่ไปก็รวันตาย ที่นั่น USA ไม่น่าอยู่เขาบอกนะ ฝรั่งพวกนี้มาสอนหนังสือได้แค่ 30,000 บาท แคนี่ไม่พอใช้หรอก ต้องพยายามทำงานให้ได้ 50,000 บาท เขาเขียนลงหนังสือเลยว่า มี 50,000 บาทต่อเดือนที่ Bangkok เรียกว่า KING แล้ว เขา condo มีเมียคนไทย เขาเรียกว่า Bird ทำให้เขามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นักเรียนไทยรักสนุก ยิ้มไวคอน นักเรียน US ฟังศาลเก่ง มีแต่เรื่องไม่เหมือนนักเรียนไทย ซ้ำ ซ้ำ

เพื่อนบ้านผมมีลูกจ้างชาวพม่า บอกเลยว่า ประเทศไทยนี้แหละ สุวรรค์ โดนจับก็ต้องกลับมาให้ได้ อาหารการกินดี เหลือเอาไปฝากพ่อแม่ได้เลย เงินเดือนแทบไม่ได้อะไร โอนเงินผ่านธนาคารไปสาขาชาชนบุรี เพียงพ่อแม่ไปกด ATM ได้ทุกเดือน สบายจริงๆ

วันก่อนมีโอกาสขับรถไปพทย์ฯ ทำให้มีแต่ฝรั่งเต็มเมือง ส่วนมากฝรั่งแก่ๆ ด้วย เพื่อนผมคนพทย์ฯแต่กำเนิด เล่าว่า พวกนี้เป็นพวกเยอรมัน รัสเซีย เยอรมันเก็บภาษีมากตอนหนุ่มๆ เกือบ 30-40% ของรายได้ต่อเดือน ตอนแก่ๆ เขาคืนใหม่ทั้งหมด เงินไม่มากหรอกถ้าอยู่เยอรมัน แต่อยู่ที่พทย์ฯ นี้ เทพเลย อาบแดด กินใสกรอกกับสมตำ เปิดร้านอาหารเยอรมัน ปักหลักกันเลย ส่วนรัสเซียนี้ ขนเงินมาซื้อ condo กันเพียบ cogdo ดิจ ที่พทย์ฯ หองราคา 10 ล้านบาท ขายง่ายมาก ตั้งบริษัทขึ้นมาซื้อ condo เลย เจ้าของฝรั่งถือหุ้น 49% ที่เหลือก็คนไทยเกือบ 10 คน ถือหุ้นคนละ 5-10 % จางมาถึงหุ้นทั้งนั้น

เพื่อนผมไปเรียนต่างประเทศหลายคน กลับมาพูดเลยว่า ผู้หญิงไทยนี้แหละสวยที่สุด ไปมาแล้ว เกาหลี ญี่ปุ่น สวยๆ มีสังกัด เป็นดาราทั้งหมด ตามทองถนง ดูไม่จืด

เห็นไหมว่า เกิดเป็นคนไทยนะดีแค่ไหน

FROM OK NATION THANKS>